



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง สำนักงานปลัด อบต.

ที่ รบ ๗๒๖๐๑/๒๒๗

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการดำเนินการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบต่อแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อน การดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกวางได้แจ้งเวียนแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรในองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกวาง ปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง ได้ดำเนินการตามแนวทางฯ เพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินการดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้รับรายงานการปฏิบัติตามประกาศฯ ของแต่ละ กองในรอบรายงานที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามประกาศฯ ในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลปรากฏจากที่ได้รับรายงาน ไม่พบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง ดำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางฯ ดังกล่าวข้างต้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเฉลิมพล พิษณุ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จ.ส.อ.

(อำนาจ สิงทยม)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง

(นายธานินทร์ สังข์ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง

(นายสาธิต ฤทธิ์เดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง

สรุปรายงานผลการดำเนินการ
การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กอง	ผลการดำเนินงาน
สำนักปลัด	ไม่พบบุคลากรในสังกัดดำเนินการฝ่าฝืน
กองคลัง	ไม่พบบุคลากรในสังกัดดำเนินการฝ่าฝืน
กองการศึกษาฯ	ไม่พบบุคลากรในสังกัดดำเนินการฝ่าฝืน
กองสวัสดิการสังคม	ไม่พบบุคลากรในสังกัดดำเนินการฝ่าฝืน
กองช่าง	ไม่พบบุคลากรในสังกัดดำเนินการฝ่าฝืน